



## ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป

### ตำแหน่งครูผู้ช่วย

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทมวยสากล จำนวน ๑ อัตรา ประเภทกรีฑา จำนวน ๑ อัตรา รวมจำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย เทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และกำหนดการประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

### ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

#### ๑.๑ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทมวยสากล

ลำดับ	เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๕๐๐๑๐๑	นายคมสันต์ แหวนนิล	

#### ๑.๒ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทกรีฑา

ลำดับ	เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๕๐๐๒๐๑	นางสาววารารณ์ ขาววิเศษ	
๒	๖๕๐๐๒๐๒	นางสาวปริชาติ บุญจันทร์	

### ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

/ทั้งนี้....

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายชุดสุภาพพร้อมจัดเตรียมเอกสาร แนะนำผลงานที่ยื่นประกอบในการสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ หรือข้อมูลประกอบต่างๆ โดยให้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณา ในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint หรือตามที่ถนัดของแต่ละบุคคล

### ๓. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก

เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ <http://www.mkm.go.th>

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากการคัดเลือกครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภาณุ ดิระพงษ์โพพณีย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม